



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 15 มกราคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>นสพ.ทุกฉบับ ทีวีทุกช่อง</p>	<p>มลพิษ กทม.</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในกทม. ว่า ได้สั่งการให้ก.ทรัพยากรธรรมชาติและ ก.มหาดไทย และกทม. ฉีดน้ำ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสวมหน้ากากอนามัย ส่วนเรื่องการทำฝนหลวงได้เตรียมการไว้ แต่ต้องดูปริมาณความชื้นในอากาศ และยังสั่งการให้ก.พาณิชย์ควบคุมราคาหน้ากากอนามัย</p> <p>ด้าน นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ได้ประสานกรมฝนหลวงฯ ให้ช่วยทำฝนเทียมเพื่อลดฝุ่น ประสานกองบัญชาการตำรวจจราจร ตรวจจับรถควันดำและร่วมกับขสมก.ตรวจรถโดยสารขสมก.ในอุโมงค์ต่าง ๆ ประสานกทม.เพื่อดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหา PM 2.5 รวมทั้งประสาน สธ.เตรียมแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ขอให้ประชาชนตระหนักแต่อย่าตระหนก เพราะสถานการณ์ไม่รุนแรงเท่ากับปี 2561 คาดว่าค่า PM 2.5 จะลดลงช่วงต้นเดือนมี.ค. ส่วนการประกาศเขตควบคุมมลพิษต้องพิจารณาตามความเหมาะสม ขอให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยและรับฟังการแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงฯ เปิดเผยว่า จากการติดตามสภาพอากาศและศึกษาความเป็นไปได้ คาดว่าวันที่ 15-18 ม.ค.มีแนวโน้มที่จะทำฝนหลวงได้</p> <p>ด้าน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เชิญผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ กรมการขนส่งทางบก กองบังคับตำรวจจราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาล กรมอนามัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมฝนหลวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมแก้ไขปัญหา PM.2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ เบื้องต้นออกมาตรการตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 14 ม.ค. ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมรถฉีดละอองน้ำเพื่อบรรเทาฝุ่นละอองขนาดเล็ก และกทม.จัดเตรียมหน้ากากอนามัย N 95 จำนวน 10,000 ชิ้น แจกจ่ายให้ประชาชน ประสานผู้บังคับการตำรวจนครบาลและกรมการขนส่งทางบก เข้มงวดตรวจจับควันดำ ห้ามรถบรรทุกขนาดใหญ่ทุกชนิดเข้าเขตเมือง ตั้งแต่ 05.00-09.00 น. และ 15.00-22.00 น.</p>
<p>ข่าวสด ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ไอเอ็นเอ็น ช่อง TNN 24 ไทยรัฐออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพและให้ความรู้ในการป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมอบให้ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ สธ. เพื่อติดตามเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพ ให้ความรู้ประชาชนและวิธีป้องกันตัวเองที่ถูกต้อง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจ และหลอดเลือด ทั้งนี้ ข้อมูลการเฝ้าระวังของสำนักโรคระบาดวิทยา ระหว่างวันที่ 3 ส.ค. 2561 - 7 ม.ค. 2562 ไม่พบผู้ป่วย 3 กลุ่มโรค ได้แก่ หอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด สูงขึ้นผิดปกติ หรือพบเป็นกลุ่มก้อนเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมา และไม่มีรายงานผู้ที่มีอาการรุนแรง</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง กลุ่มเสี่ยงได้แก่ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้ป่วยด้วยโรคประจำตัว เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ภูมิแพ้ โรคหัวใจ หากออกจากบ้านให้สวมหน้ากากป้องกัน และหากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก แน่นหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ หรือวิงเวียนศีรษะ ขอให้ไปพบแพทย์</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยโพสต์</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.दनัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อสุขภาพชัดเจน ส่วนใหญ่จะเป็นฝุ่นขนาด PM 10 ซึ่งจะถูกดักจับด้วยเมือกและขนจมูก ระบบหลอดลม แต่ฝุ่นขนาด PM 2.5 จะไม่ถูกดักจับและลงไปถึงเนื้อปอดเข้าหลอดเลือด ทำให้โรคที่เป็นอยู่มีอาการรุนแรงขึ้นและถี่ขึ้น และในระยะยาวเนื่องจากมีผลกระทบกับระบบทางเดินหายใจ ทำให้เกิดการอักเสบของหลอดลม ซึ่งทำให้การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ผิดปกติ มีโอกาสเกิดโรคมะเร็งกลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มทางเดินหายใจได้ โดยเฉพาะมะเร็งปอด สำหรับหน้ากากที่ใช้แทน N 95 ได้คือหน้ากากที่ใช้ป้องกันพิษ แต่เหมาะสำหรับคนที่ต้องรับควันพิษ เช่น ตำรวจจราจร คนทั่วไปที่ไม่มีความเสี่ยงไม่จำเป็นต้องใช้ คนที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ควรจะใช้ควรเป็นคนที่ทำงานกลางแจ้งในพื้นที่เสี่ยง อาทิ กรรมกรก่อสร้าง จักรยานยนต์รับจ้าง และพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ส่วนประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ผ่านพื้นที่เสี่ยงในเวลานาน ไม่ต้องกังวล แต่หากเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่น ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ป่วยถุงลมโป่งพอง ผู้ป่วยโรคหอบ อาจต้องสวมหน้ากากป้องกันตัวเอง เพราะฝุ่นละอองขนาดเล็กอาจจะเข้าไปทำให้อาการของโรครุนแรงขึ้น</p>
คมชัดลึก	<p>-เสนอข่าว ตัวแทนกรมอนามัย กล่าวว่า ปัจจุบันยังไม่พบผู้ป่วยทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่เนื่องจากฝุ่นขนาดเล็กจุกไม่สามารรถองได้ จึงได้เก็บข้อมูลทุกวันจากรพ. และตรวจวัดคุณภาพอากาศในโรงเรียน เพื่อดูแลกลุ่มเสี่ยง</p>
มติชน	<p>-เสนอข่าว นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า สามารถลดฝุ่น PM 2.5 ได้ด้วยการหยุดการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน และจัดระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ทุกครัวเรือน นอกจากลดโลกร้อนยังลดโอกาสการเป็นมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองด้วย</p>
กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ ข่าวสด คมชัด ลึก ไทยรัฐออนไลน์	<p>-เสนอข่าว นพ.นิพัฒน์ เกียรติกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ฝุ่น PM2.5 เริ่มเป็นปัญหาในประเทศไทยมากขึ้น ทำให้คนที่มีความเสี่ยงทางเดินหายใจได้รับผลกระทบมาก และคนที่มีความเสี่ยงสูงจะได้รับอันตราย และอาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคถุงลมโป่งพอง นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อหญิงตั้งครรภ์อาจได้รับอันตรายได้ เตือนคนที่ชอบออกกำลังกายตอนเช้า ขอให้งดกิจกรรมกลางแจ้งในพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองสูง ขณะนี้ รพ.รัฐและมหาวิทยาลัยได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งรพ.ศิริราชเริ่มพบผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจมากขึ้นใน 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา</p>
ข่าวสด	<p>-เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ ศิริประชัย อดีตรักษาการแพทย์ รพ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โพสต์ในเพจ Kapooman ระบุว่า ฝุ่น PM 2.5 ยังมีผลต่อหลอดเลือดและหัวใจโดยตรง ทำให้เส้นเลือดเสื่อมสภาพจนเส้นเลือดเปราะแข็งหรือตีตันเร็วขึ้น โดยมีงานวิจัยพบว่าคนที่สัมผัส PM 2.5 มาก จะเป็นโรคหัวใจ โรคเส้นเลือดในสมอง สูงกว่าคนที่ไม่ได้สัมผัสและมีนักวิจัยพบว่า การสัมผัส PM 2.5 มีแนวโน้มว่าจะมีความสัมพันธ์กับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>-เสนอข่าว นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์ หัวหน้าหน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกกำหนดค่าเฉลี่ย PM 2.5 รายปี ไม่เกิน 10 มคก./ลบ.ม. ซึ่งทุก ๆ 10 มคก./ลบ.ม. ที่เกินกำหนด จะส่งผลให้คนในพื้นที่นั้น ๆ อายุสั้น 1 ปี ยกตัวอย่าง จ.พะเยา วัดค่า PM 2.5 ได้ 50 กว่า ทำให้อายุสั้นไป 4.7 ปี ส่วนกทม.ค่าเฉลี่ย 30 มคก./ลบ.ม. ส่งผลให้อายุสั้น 2 ปี โดยภาพรวมทั่วโลกประชากรมีอายุสั้นลงเฉลี่ย 1.8 ปี</p>
กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ ไทยรัฐออนไลน์	<p>-เสนอข่าว นพ.นิพัฒน์ เกียรติกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แนะนำว่า หน้ากากอนามัย N95 สามารถป้องกันฝุ่นละอองได้แต่ใช้ได้ครั้งเดียวและมีราคาแพง หากจำเป็นต้องไปในพื้นที่เสี่ยง สามารถใช้หน้ากากอนามัยปกติสวม 2 ชั้น และเคยมีการทดลองใช้ผ้าขาวม้า 4 ชั้นมาเย็บหน้ากาก พบว่ามี คุณภาพเทียบเท่า N95 และสามารถใช้ได้บ่อยมากกว่า</p>
เว็บไซต์สนุก	<p>-เสนอข่าว ผลงานวิจัยปี 2551 ของ ศ.ดร.อุษณีย์ วิณิชเขตคานวน และดร.ชนิษฐา พันธุ์ Thaneyhill จาก ม.เชียงใหม่ พบว่า หน้ากากชนิด N95 ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 เมื่ออยู่กลางแจ้งได้ประมาณ 90% และเมื่อใช้หน้ากากอนามัยซ้อนกระดาษทิชชู 2 ชั้น พบว่าช่วยลดได้ใกล้เคียงกับ N95 จึงสามารถใช้แทนได้ หรืออาจใช้หน้ากากชนิด 3M 8210 หรือ 3M 9002A หรือหน้ากากที่ใช้ทั่วไปในห้องผ่าตัด (Dura Mask) และเพิ่มผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษทิชชูประกบลงไป</p>
นสพ.ทุกฉบับ	<p>-เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ขาดแคลน ว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบ หากไม่เพียงพอจะประสานโรงงานผู้ผลิตให้เร่งกระจายหน้ากากอนามัยไปยังพื้นที่ต่าง ๆ พร้อมกำชับให้ออกตรวจสอบการขายหน้ากากอนามัยในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล หากพบกักตุนเพื่อโก่งราคาจะดำเนินการขึ้นเต็ดขาด โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
มติชน ข่าวสด มติชนออนไลน์	<p>-เสนอข่าว นพ.สุโรจ ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวถึงกรณีหน้ากาก N95 ขาดตลาด ว่า มีบริษัทเดียวที่นำเข้าหน้ากากอนามัย N95 และไม่มีการผลิตในประเทศไทย ซึ่งหน้ากากอนามัย N95 จะมีความละเอียดสูงมาก ใส่ได้ระยะเวลาสั้นเพราะทำให้หายใจลำบาก ส่วนใหญ่ใช้ในห้องไอซียู ประชาชนไม่ต้องกังวลหากแค่สัญจรไปพื้นที่นั้นเป็นเวลานั้น ๆ</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>-เสนอข่าว นางสาวจริยา เสนพงศ์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ความเห็นว่าต้องแก้ปัญหาที่ต้นตอ 4 ส่วน คือ 1.ภาคพลังงาน การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล 2.ภาคอุตสาหกรรม ในเรื่องการเผาไหม้ 3.การคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ และ 4.การเผาในที่โล่ง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกับหลายส่วน ทั้งสธ. ก.พลังงาน ก.คมนาคม ก.เกษตรฯ และอปท.</p> <p>-เสนอข่าว นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ออกแถลงการณ์เรียกร้องรัฐบาลจัดการปัญหาการเผาไร่อ้อยที่เป็นต้นเหตุของการเกิด Smog โดยห้ามการซื้อขายผลผลิตอ้อยที่ผ่านการเผาโดยเด็ดขาด หากซื้อเรียกร้องไม่เป็นผล นายกรัฐมนตรีและรมว.อุตสาหกรรม ควรลาออก และสมาคมจะร่วมมือกับชาวบ้านข้างไร่อ้อยและประชาชนทั่วไปที่เดือดร้อน ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อระงับปัญหาดังกล่าว</p>
ข่าวสด	<p>-ด้าน นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว แนะนำ 1.ระดมรถนำรดับเพลิงล้างถนนทุกคืน 2.สถานที่ก่อสร้างให้มีการฉีดฝอยน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 3.ระงับการเผาทุกอย่างในที่โล่ง 4.รถยนต์เมื่อจอดหรือติดไฟแดงขอให้ดับเครื่อง และ 5.ปลูกหญ้าตามไหล่ถนนและอย่าให้รถวิ่งลงมา</p>
www.change.org	<p>-เสนอข่าว นางนันทวรรณ วิจิตรวาทการ คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ค่าฝุ่น PM 2.5 เข้าชั้นวิกฤต จำเป็นต้องมีมาตรการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ระยะสั้น เสนอให้รัฐบาลประกาศหยุดงาน 1-2 วัน เพื่อลดฝุ่นจากยานพาหนะและโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนระยะกลางและยาว ต้องทบทวนกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เชื้อเพลิงทั้งระบบ เชื้อเพลิงดีเซล ควรทำตามมาตรฐานสากล</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ จับอู่นกภูมิโลก	<p>-Friend Zone ได้สร้างแคมเปญรณรงค์โรงเรียนหัวหน้า คสช. ระบุว่า อากาศเป็นพิษในระดับรุนแรง ควรต้องยกเป็นปัญหาภัยพิบัติระดับชาติ และเรียกร้องให้ภาครัฐ ประกาศมาตรการเร่งด่วนแก่วิกฤตฝุ่น โดย 1.นำเสนอข้อมูลสภาวะอากาศอย่างโปร่งใส ล่วงหน้า และประชาสัมพันธ์วิธีป้องกัน โดยใช้ดัชนีสุขภาพอันเนื่องมาจากคุณภาพอากาศ AQHI (Air Quality Health Index) แทนดัชนีวัดคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) 2.ลดจำนวนรถ คมควันดำ โดยมีมาตรการลดปริมาณรถยนต์ให้สอดคล้องกับภาวะวิกฤติ ตรวจสอบรถควันดำอย่างเคร่งครัด 3.คุมการเผาและควันพิษจากโรงงาน และการโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ต่าง ๆ 4.จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ปัญหาในระยะยาว โดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วน และจัดทำการศึกษาทางการแพทย์ในระดับมวลชน (Mass) เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ จับอู่นกภูมิโลก	<p>-เสนอว่า องค์การอนามัยโลกเตือนว่า ปัญหามลภาวะทางอากาศทำให้ประชากรโลกเสียชีวิตปีละกว่า 7 ล้านคน รายงานการศึกษาของม.ยูทาห์พบว่า อากาศที่เป็นพิษเป็นอันตรายต่อสตรีตั้งครรภ์ อาจทำให้คลอดก่อนกำหนดหรือแท้งได้ สอดคล้องกับงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่พบว่าตั้งแต่ปี 2550 - 2558 มีหญิงตั้งครรภ์ได้รับผลกระทบจากปัญหามลภาวะทางอากาศคลอดก่อนกำหนดมากกว่า 1,300 ราย</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>-เสนอว่า รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐไม่กระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 มากพอ โดยที่ผ่านให้ข้อมูลว่าพื้นที่ที่มีปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในแนวรถไฟฟ้า และแก้ปัญหาแบบผิวเผินด้วยการฉีดน้ำ ต่อมากรมควบคุมมลพิษและ สธ. แจ้งไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนก เมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนสถานการณ์จะคลี่คลาย คนทั่วไปให้ใช้ชีวิตได้ตามปกติยกเว้นกลุ่มเสี่ยง ล่าสุดมีค่าเตือนจากกทม.ว่า ปริมาณฝุ่นอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ทำงานกลางแจ้งควรใส่หน้ากากอนามัย และกรมควบคุมมลพิษให้จับตาสถานการณ์ใกล้ชิด เป็นเพราะภาครัฐกลัวประชาชนตื่นตระหนกจึงไม่บอกข้อมูลกับประชาชนให้ครบถ้วน ทำให้เข้าใจผิดและคิดว่าฝุ่นจะหายไป สุดท้ายยกว่าประชาชนจะตื่นตัวก็ได้รับฝุ่นละอองจนเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้ว</p>
แนวหน้า คอลัมน์ เลียบวิภาวดี กรุงเทพฯธุรกิจ บทบรรณาธิการ	<p>-เสนอว่า ผลสำรวจบางองค์กรระบุว่า กทม.มีฝุ่นพิษเป็นอันดับ 9 ของโลก ซึ่งทั้ง 10 เมืองที่ติดอันดับล้วนอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้มีการระบุเชิงขำขันว่า อาหารปิ้งย่างที่คนเอเชียชอบรับประทานคือตัวการที่ทำให้เกิดฝุ่นพิษ</p> <p>-กล่าวว่า มาตรการทำความสะอาด ฉีดพ่นละอองน้ำ หรือทำฝนเทียม ล้วนเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ส่วนการแก้ปัญหาในระยะยาว นายกฯ สั่งให้ก.ทรัพยากรธรรมชาติและ ก.มหาดไทย ก.สาธารณสุข กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชุมหารือแก้ปัญหาให้ตรงจุด ทั้งนี้ ต้นตอของปัญหาเกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะการก่อสร้างและปัญหาการติดท่อควันดำ การเผาหญ้า เผาขยะในที่โล่งแจ้ง ฯลฯ</p>
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ เหนียวโก	<p>-เสนอว่า มีการแสดงความเห็นในสื่อออนไลน์ต้องการให้ยกการแก้ปัญหาฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติ หรือจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงขึ้นมากำกับดูแลเป็นวาระเร่งด่วน ซึ่งหลายหน่วยงานคงต้องทบทวนมาตรการแก้ไข ต่างกับต่างประเทศที่มีนักวิจัยและหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องฝุ่นละอองโดยตรง มีแผนป้องกันระยะยาว ไทยน่าจะมีการถอดองค์ความรู้จากนานาประเทศมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งมูลที่คพ.รายงานสถานการณ์ทุกวันแต่ยังไม่มีการนำมาจัดการอย่างเป็นรูปธรรม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ผู้จัดการ รายวัน โพสต์ทูเดย์ ทัน ทัน</p> <p>เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์ เล่นกับไฟ</p>	<p>คำปรึกษา รพ.เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช นายกสมาคมรพ.เอกชน แฉลงข่าวทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำรักษาพยาบาล รพ.เอกชน 3 ประเด็น 1.ค่ายารพ.เอกชนจะรวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่นิยมใน พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 (แก้ไขปรับปรุง พ.ศ.2561) และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เช่น ต้นทุนการจัดซื้อจัดหา การขนส่ง การจัดเก็บรักษาที่ได้มาตรฐาน ระบบสารสนเทศทางเภสัชกรรม การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง บริการของบุคลากรที่จำเป็น และค่าบริการทางเภสัชกรรม 2.เรื่องการล้มละลายจากคำรักษาพยาบาลเป็นไปไม่ได้ เพราะคนไทย 99% มีสิทธิในหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3.หากมีการกำกับคำรักษาพยาบาลรพ.เอกชน จะทำให้ไม่มีการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทำให้ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยด้อยลง โดยเฉพาะนโยบาย Medical Hub</p> <p>ด้าน นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ที่ปรึกษาสมาคมรพ.เอกชน กล่าวว่า การหารือร่วมกับก.พาณิชย์และภาคส่วนต่างๆ เมื่อวันที่ 11 ม.ค. สมาคมฯ ได้นำข้อมูลค่ายาตามองค์ประกอบพ.ร.บ.สถานพยาบาล ชี้แจงให้ก.พาณิชย์ทราบ ส่วนค่าธรรมเนียมแพทย์ เป็นไปตามที่แพทยสภากำหนด ซึ่งจะกำหนดค่ายาหรือคำรักษาพยาบาลเป็นราคากลางหรือเพดานราคาไม่ได้ เพราะรพ.เอกชนแต่ละแห่งมีต้นทุนและการพัฒนาต่างกัน</p> <p>นพ.สุรพงษ์ อัมพวันวงศ์ ที่ปรึกษาสมาคมรพ.เอกชน กล่าวว่า ตามกฎหมายของ สธ.ระบุเพียงองค์ประกอบที่สามารถนำมาคิดเป็นค่ายาได้ แต่ไม่ได้กำหนดอัตรา เนื่องจากเข้าใจผิดว่าแต่ละรพ.มีต้นทุนที่แตกต่างกัน เป็นการเปิดเสรีตามต้นทุนของรพ.แต่ละระดับ หากก.พาณิชย์จะกำหนดให้เป็นราคาเดียวทั้งหมดอาจขัดแย้งกับพ.ร.บ.สถานพยาบาล จึงควรหารือกับสธ.ให้เข้าใจตรงกันก่อน หากจะดำเนินการต้องปรับปรุงพ.ร.บ. สถานพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า จะเดินทางเรื่องนี้ต่อไป โดยตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดกับทุกฝ่าย ยังไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมกรมพิจารณาได้ทันวันที่ 15 ม.ค.นี้ เพราะมอบหมายให้คณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นศึกษารายละเอียดรอบด้าน พร้อมรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายนำมาประเมินผลกระทบทั้งหมดก่อนสรุปว่าจะใช้มาตรการอย่างไร ขออย่าว่ามาตรการที่ออกมาทุกฝ่ายต้องเห็นพ้องร่วมกันก่อน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือระบบเศรษฐกิจโดยรวม</p> <p>-เสนอว่า หวังว่า ก.พาณิชย์จะเดินทางควบคุมราคาและเวชภัณฑ์ของ รพ.เอกชนให้ได้ เนื่องจาก รพ.เอกชน แย้งว่ามีการเปิดเผยราคาอยู่แล้ว ด้านแพทยสภา ระบุว่า ถึงราคาแพงก็ถูกกว่าในต่างประเทศ ซึ่งเป็นคนละเรื่องกัน ทั้งนี้เห็นว่า มีค่าใช้จ่ายหลายรายการที่รพ.เอกชนไม่ได้แจ้งราคาล่วงหน้า เช่น ค่าบริการซึ่งน้ำหนัก วัดความสูง ความดันโลหิต วัดความดันสายตา โดยจะแสดงราคาในภายหลัง ส่วนปัญหาหนักที่สุดคือ ค่ายาที่ต่างกันมากระหว่างรพ.เอกชนกับร้านขายยา ซึ่งผู้บริโภคควรจะมีทางเลือกกว่าจะซื้อยาของรพ. หรือนำใบสั่งยาของแพทย์ไปซื้อที่ร้านขายยาทั่วไป</p>
<p>มติชน</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำอนุบัญญัติรองรับร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ว่า ระหว่างร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา อย.ได้เตรียมกฎหมายลูกรองรับ ขณะที่ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดก็ใกล้แล้วเสร็จ โดยในส่วนกฎหมายลูกทั้ง 8 ฉบับเหลือแค่รายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีเรื่องหลักๆ ทั้งการอนุญาตปลูก การผลิต นำเข้า เป็นต้น ยกตัวอย่างการปลูก ล่าสุดมีการอนุญาตให้วิสาหกิจชุมชนปลูกได้ ก็จะต้องมีการปรับแก้กฎหมายลูกให้สอดคล้องกัน ส่วนกฎหมายลูกที่กำหนดการใช้กับโรค จะมีการระบุคุณสมบัติหมด โดยแพทย์แผนไทยสามารถใช้ได้ เพราะเป็นสูตรแพทย์พื้นบ้าน</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>โครงการ 1 วัด 1 รพ.</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รว.สธ. พร้อมด้วย นพ.สุชฌ กัญจนพิมาย ปลัด สธ. และคณะผู้บริหาร ติดตามการขับเคลื่อนโครงการ "1 วัด 1 รพ." ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน ตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหสุขภาพพระสงฆ์อย่างยั่งยืน โดยในปี 2562 ตั้งเป้าหมายขยายโครงการ "1 วัด 1 รพ." ไปสู่ รพ.ทุกระดับให้ได้ 16,660 แห่งทั่วประเทศ กิจกรรมหลักคือ 1.จัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์ 2.ดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ อบรมพระคิลานุปัฏฐากหรือพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพ (อสว.) 3.ดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพตามเกณฑ์กรมอนามัย 4.ตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ และ 5.วัดร่วมพัฒนาชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน)</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพมหานครธุรกิจ	<p>หลักเกณฑ์การชื้อยา-เวชภัณฑ์</p> <p>-เสนอข่าว กรมบัญชีกลาง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เสนอแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีชื้อยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยและได้รับการอนุมัติจากกรม. แล้ว โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อผลิตภัณฑ์ยา หรือเวชภัณฑ์ที่มีชื้อยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย มูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 30% ของแผนความต้องการจัดซื้อยาตามชื่อสามัญ หรือเวชภัณฑ์ที่มีชื้อยารายการที่ตรงกับบัญชีนวัตกรรมไทย ทั้งหมดของหน่วยงานนั้น ๆ ได้แก่ 1.จัดซื้อยาทั่วไป (ยาเคมี) ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยตามบัญชีรายการยาของหน่วยงานนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 30% ของมูลค่ารวมของเงินงบประมาณค่าจัดซื้อยาทั่วไป (ยาเคมี) ตามชื่อสามัญที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย ณ ต้นปีงบประมาณ 2.จัดซื้อยาชีววัตถุ ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยตามบัญชีรายการยาชีววัตถุของหน่วยงานนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 30% ของมูลค่ารวมของเงินงบประมาณค่าจัดซื้อยาชีววัตถุตามชื่อสามัญที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย ณ ต้นปีงบประมาณ สำหรับวิธีการจัดซื้อแยกเป็น 2 กรณี คือ 1.หากรายการยาตามชื่อสามัญ ที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือเวชภัณฑ์ที่มีชื้อยาตามบัญชีนวัตกรรมไทย รายการใดมีผู้แทนจำหน่ายเอกชนเพียงรายเดียว และมีองค์การเภสัชกรรมสภาอากาศไทย หรือโรงงานเภสัชกรรมทหาร ผลิตออกจำหน่ายด้วย หน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้แทนจำหน่ายเอกชน องค์การเภสัชกรรม สภาอากาศไทย หรือโรงงานเภสัชกรรมทหาร ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยรายใดก็ได้</p> <p>2.หากรายการยาตามชื่อสามัญที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือเวชภัณฑ์ที่มีชื้อยาตามบัญชีนวัตกรรมไทยรายการใด มีผู้แทนจำหน่ายเอกชนหลายราย และมีองค์การเภสัชกรรม สภาอากาศไทย หรือโรงงานเภสัชกรรมทหาร ผลิตออกจำหน่ายด้วยหากหน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อจากผู้แทนจำหน่ายเอกชน ให้จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกแต่หากจัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรม สภาอากาศไทย หรือโรงงานเภสัชกรรมทหาร ให้จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากรายใดก็ได้</p> <p>ทั้งนี้ หากหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาทั่วไป (ยาเคมี) หรือยาชีววัตถุ ได้ตามสัดส่วนร้อยละที่กำหนด จะต้องรายงานเหตุผลความจำเป็นไปยังหน่วยงานต้นสังกัดทุกรายไตรมาส เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดรายงานไปยังสำนักงบประมาณ</p>
กรุงเทพมหานคร บทความพิเศษ	<p>ระบบบริการสุขภาพ</p> <p>-เสนอบทความ โดย พญ.เชติชู อริยศรีวัฒนา กรรมการแพทยสภา กล่าวถึงกรณีสำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานว่า ประเทศไทยมีการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้จ่ายในการให้บริการสุขภาพดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ว่า อาจทำให้ผู้บริหารระบบบริการสุขภาพภูมิใจ แต่รายงานนี้ดูเฉพาะเรื่องการเงินเท่านั้น ไม่ได้ลงรายละเอียดว่างบประมาณที่ใช้มีประสิทธิภาพสูงสุดหรือไม่ ซึ่งความจริงคือ ค่าจ้างและเงินเดือนของบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยมีอัตราต่ำมาก และแพทย์ทำงานหนักมากกว่า 16 ชั่วโมงโดยไม่ได้หยุดพัก และแม้ค่าเฉลี่ยอายุขัยของประชาชนไทยเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีข้อมูลเชิงลึกว่า ประชาชนที่มีอายุยืนยาวขึ้นมีสุขภาพดี หรือเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังมากขึ้น ต้องพึ่งพา ระบบบริการสุขภาพเพิ่มขึ้น มีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงมากขึ้น จนเป็นที่มาของการจัดตั้งโครงการหมอครอบครัว และเพิ่มงบประมาณในการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จึงมีข้อเสนอว่า การมีประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณที่ดี ควรต้องทำให้สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนและบุคลากรที่ทำงานในระบบบริการสุขภาพดีขึ้นด้วย</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ สังคมสยามรัฐ ไทยรัฐ คอลัมน์ แวดวง รอบกรุง	<p>การประชุม Bangkok GREEN&CLEAN</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน Bangkok GREEN & CLEAN PLUS (BKKGC+) ประจำปี 2562 จัดโดย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น</p>
มติชน	<p>โครงการ 9 อย่างเพื่อสร้างลูก</p> <p>-เสนอบทความ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. เปิดเผยว่า สธ. ร่วมกับองค์กรยูนิเซฟ ประเทศไทย พัฒนาโครงการ 9 อย่างเพื่อสร้างลูก (Early Moments Matter on Mobile) เพื่อเป็นตัวช่วยในการให้ความรู้ แนะนำกิจกรรมสร้างพัฒนาเด็กด้านต่าง ๆ ตามช่วงวัย เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างการเข้าถึงความรู้และทักษะปฏิบัติอย่างครอบคลุมและมีคุณภาพ ถือเป็นของขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2562 สำหรับเด็กไทยที่จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้</p> <p>ด้าน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การได้รับข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกและการพัฒนาเด็ก จะช่วยให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงลูกให้เติบโตมาได้อย่างมีคุณภาพ โดยโครงการฯ จะส่งข้อความ อินโฟ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>กราฟิก และวิดีโอ ข้อมูลความรู้สำหรับช่วงตั้งครรภ์จนถึงเด็กอายุครบ 6 ขวบ ใน 9 หัวข้อ ได้แก่ 1.ตั้งครรภ์คุณภาพ 2.นมแม่และโภชนาการเด็ก 3.เข้าใจพัฒนาการเด็กตามวัย 4.การเล่นและการส่งเสริมพัฒนาการ 5.เลี้ยงลูกเชิงบวก 6.ป้องกันโรคและดูแลเมื่อเจ็บป่วย 7.ความปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุ 8.สุขอนามัยที่ดี และ 9.บทบาทสมาชิกในครอบครัว สามารถสมัครรับข้อความได้ฟรีที่เพจ “9 อย่างเพื่อสร้างลูก”</p>
<p>แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>อบรมการใช้ชุดทดสอบตรวจย่ำแม่ลง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดทดสอบหาชนิดสารเคมีกำจัดแมลง 4 กลุ่ม ในผัก ผลไม้ และธัญพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” แก่เจ้าหน้าที่รพ.สังกัดสป.สธ. 887 แห่ง และเจ้าหน้าที่สสจ. 77 แห่ง ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 เพื่อตรวจสอบผักผลไม้ให้มีความปลอดภัยก่อนนำมาปรุงอาหารให้ผู้ป่วยใน รพ. ตามนโยบายรพ.อาหารปลอดภัย และ GREEN & CLEAN hospital โดยมี ศ.คลินิก พิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษา รพ.สธ. เป็นประธานเปิดโครงการ</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>ระบบสนับสนุนอาชีพผู้บกพร่องทางสติปัญญา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนอาชีพให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก เข้าถึงการมีอาชีพ ว่า ปัจจุบันไทยยังขาดระบบการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการด้านสติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก ที่มีความพร้อมและมีความสามารถ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ จึงร่วมมือกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดูแลและฟื้นฟูผู้พิการกลุ่มนี้ โดยมุ่งเน้น 2 มิติ คือ การเข้าถึงการพัฒนาศักยภาพงานที่เหมาะสมกับคนพิการ และความยั่งยืนในการรักษาผู้พิการให้อยู่ในระบบการทำงาน ขณะนี้มีผู้พิการทางสติปัญญา ทางการเรียนรู้ และออทิสติก ได้รับการฟื้นฟูจนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น พร้อมทั้งจะรับการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมด้านการมีอาชีพแล้วกว่า 6,000 คน สำหรับมาตรการในการพัฒนา คือ การฝึกอบรมแบบสอนงานอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพความสามารถของผู้พิการทั้ง 3 ประเภทที่มีอายุ 15-18 ปี ที่ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางกายและทางจิตมาแล้ว ดำเนินการในรพ.จิตเวชทั่วประเทศ 20 แห่ง และอบรมผู้ปกครองเพื่อร่วมกันฝึกทักษะการทำงานให้คนพิการด้วย</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>เครื่องเดินติสแกน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัด กทม. เผยว่า สวทช. ได้พัฒนาเครื่องเดินติสแกน เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทางทันตกรรม 3 มิติ ช่วยลดความผิดพลาดในการผ่าตัดช่องปาก ช่วยทำรากเทียมได้แม่นยำ นำไปติดตั้งในรพ.ทั่วประเทศ 50 แห่งในปีนี้ และอนาคตจะลดขนาดเพื่อใช้ในระดับคลินิกได้</p> <p>ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผอ.สวทช. เผยว่า ในช่วงเดือนธ.ค. 2561 มีเครื่องเดินติสแกนทั้งรุ่น 1.1 และ 2.0 ให้บริการประชาชนรวม 20 เครื่อง มีการใช้งานมากกว่า 5,000 ครั้ง และภายในปี 2562 จะมีเครื่องเดินติสแกนให้บริการรวมทั้งสิ้น 60 เครื่อง ในรพ. 50 แห่ง แยกเป็น สังกัด สธ. 37 แห่ง สังกัดก.กลาโหม 4 แห่ง สังกัดมหาวิทยาลัย 7 แห่ง และสังกัดกทม. 2 แห่ง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ประมาณ 10 ล้านบาท และยังสามารถนำข้อมูล 3 มิติที่ได้จากตัวเครื่องส่งไปยังศูนย์รวมเพื่อดูข้อมูลโรคทางช่องปากของคนไทย หรือการตรวจพบโรคใหม่ๆ ทำให้สามารถนำเทคโนโลยีอื่นๆ เข้ามาสนับสนุนการทำงานของทันตแพทย์ได้</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ หมายเหตุ ประชาชน</p>	<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>-เสนอบทความ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลเพื่อการไม่สูบบุหรี่ และศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ได้สำรวจความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนต่อบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 1,647 คน จากทั่วประเทศ อายุระหว่าง 15-25 ปี พบว่า ร้อยละ 39.8 เข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดบุหรี่ยุทธรรมาภิบาลได้ โดยร้อยละ 76.9 ได้รับข้อมูลที่บิดเบือนจากสื่อสังคมออนไลน์ และพบว่ามีการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ร้อยละ 80.8 ตลาดนัดกลางคืน ร้อยละ 39.2 และเพื่อนหรือคนใกล้ชิดร้อยละ 31.30 ทั้งนี้ มีเด็กและเยาวชนเพียงร้อยละ 16.8 เท่านั้นที่สนับสนุนให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ถูกกฎหมาย</p> <p>ด้าน นายจิระวัฒน์ อยู่สบาย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เปิดเผยว่า บุหรี่ไฟฟ้าในขณะนี้ยังเป็นสินค้าที่มีความผิดตามกฎหมาย ได้แก่ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากูและบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 มีโทษจำคุกไม่เกิน 10</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ปี หรือปรับเป็นเงิน 5 เท่าของสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ, คำสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับที่ 9/2558 กำหนดห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า ได้แก่ บารากูดั้งเดิม บารากูไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้า ติวยาบารากูดั้งเดิม และน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้าและบารากูไฟฟ้า มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 รวมทั้งหากฝ่าฝืนสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานที่สาธารณะที่กำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ด้วย
เดลินิวส์ เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>ปัญหาขยะพิษ</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมอนามัย ร่วมแสดงความเห็น โดยตัวแทนกรมควบคุมมลพิษ ชี้แจงถึงหลักการและเหตุผลของการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวว่า ซากผลิตภัณฑ์ขยะอิเล็กทรอนิกส์มีจำนวนมากขึ้น แต่การจัดการซากไม่มีประสิทธิภาพและยังมีปัญหา การแยกขยะไม่ถูกวิธี พบโลหะหนักปนเปื้อนในขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดช่องให้อำนาจแก่รัฐมนตรีออกข้อกำหนดเพิ่มเติมได้ ด้านตัวแทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชี้แจงเรื่องศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ว่า ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดการขยะโดยหลังเก็บต้องคัดแยกขยะ แต่ไม่รวมถึงซากผลิตภัณฑ์ เพราะยังขาดประสิทธิภาพในการจัดการ การที่กฎหมายกำหนดให้ออปท.ร่วมกับเอกชนนั้น จะต้องจัดหาสถานที่ซึ่งอาจจะต้องพิจารณาฯ เพิ่มเติม รวมถึงบุคลากรและภาระงานขยะด้วย</p>
ไทยรัฐ	<p>ชาวบ้าน อ.กุฉินารายณ์ เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นพ.สสจ.กาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ อ.กุฉินารายณ์ และเจ้าหน้าที่จิตเวช ให้ความรู้และให้กำลังใจชาวบ้านพร้อมสอบสวนโรครณีมีผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุที่บ้านโนนบุพผา หมู่ 9 และบ้านดงเหนือ หมู่ 2 ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ พบว่า รายที่ 1 อายุ 59 ปี เสียชีวิตวันที่ 2 ม.ค. ไม่มีโรคประจำตัว มีแผลที่มีอาการน้ำกัดที่ไทรอยด์ ไม่ได้รับการรักษา ทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือด รายที่ 2 อายุ 26 ปี เสียชีวิตวันที่ 5 ม.ค. ป่วยโรคหัวใจและไม่ได้รับการรักษาต่อเนื่อง วันที่เสียชีวิตไปยงหนูนาดอนกลางคืนมาปรุงอาหารกินตอนเช้าแล้วนอนหลับเสียชีวิต และรายที่ 3 อายุ 59ปี ต่อมสุราประจำ ไปงานศพคนที่ 2 ชาวบ้านเห็นล้มหงายหลัง จึงนำส่งรพ. แพทย์วินิจฉัยว่าเส้นเลือดในสมองแตก ส่วนรายที่ 4 อายุ 28 ปี พักผ่อนน้อย ต่อมสุราเป็นประจำ ขณะช่วยงานศพพ่อซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 3 มีอาการชัก ล้มหมดสติ กู้ชีพได้ปฐมพยาบาลจนฟื้นแล้วนำส่งรพ.กุฉินารายณ์ ไม่ได้เสียชีวิต</p>
ไทยรัฐ	<p>คุมเข้มร้านอาหาร</p> <p>-เสนอข่าว ร.ต.พงศธร ศิริสาคร รองผวจ.นครปฐม เปิดเผยว่า ร่วมกับ สสจ.นครปฐม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงาน "ถนนปลอดบุหรี่ ชีบชีปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย100%" ภายใต้โครงการสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้สถานที่สาธารณะต่างๆ รวมทั้งร้านอาหาร ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมร้านค้า ถนนปลอดภัยปลอดเหล้า-บุหรี่ ที่ร้านค้าภาคกลางคืนองค์พระปฐมเจดีย์ รวมถึงประชาสัมพันธ์ถึงสูบบุหรี่ในที่ชุมชน ตลาด และร้านอาหาร โดยจะเริ่มตรวจสอบตั้งแต่กลางเดือนนี้เป็นต้นไป หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ</p>
สยามรัฐ บางกอกบิซนิวส์	<p>โรคมะเร็งปอด</p> <p>-เสนอข่าว บริษัท แอสตราเซนเนกา (ประเทศไทย) ร่วมกับ สธ. และมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย จัดโครงการ HEALTHY LUNG THAILAND ขยายการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอดในเขตสุขภาพที่ 1 เขตสุขภาพที่ 8 และเขตสุขภาพที่ 11 รวม 22 จังหวัด มุ่งส่งเสริมศักยภาพการเข้าถึงบริการการแพทย์ สร้างความรู้ความเข้าใจ</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch